



## KỶ HỢP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

### Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

(Xem tin trang 4)



Toàn cảnh kỳ họp.

## Dâng hương tưởng niệm, thấp nển tri ân các anh hùng liệt sĩ



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

## Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH TÂM

## Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri huyện Vũ Thư

Chiều ngày 26/7, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Vũ Thư với cử tri tại các điểm xã Tân Phong và Nguyễn Xá. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm xã Tân Phong.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, HĐND huyện, cử tri nhất trí, đánh giá cao kết quả kỳ họp đồng thời kiến nghị một số vấn đề: Hiện nay, Trường Tiểu học Xuân Hòa

(Xem tiếp trang 2)  
TIẾN ĐẠT

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở,

ban, ngành, đoàn thể và thành phố Thái Bình.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÓNG VIÊN

## Bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng

Sáng ngày 26/7, UBND tỉnh họp nghe Sở Y tế báo cáo việc bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong tinh huống dịch bệnh lan rộng trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế

(Xem tiếp trang 4)  
HOÀNG LANH

## XÃ LUẬN

### Hành động thiết thực, nhân lên đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Hôm nay, kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dành trọn tình cảm sâu sắc, thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người và gia đình có công với cách mạng.

Ngày 27/7/1947, lần đầu tiên ngày Thương binh được Đảng, Chính phủ tổ chức trọng thể tại nhiều địa phương trên cả nước. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đến nay, việc quan tâm chăm lo, thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện ngày càng tốt hơn. Điều đó không chỉ góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát của các gia đình, của toàn dân tộc trong các cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, nhân lên tinh thần đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Là địa phương có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến cứu nước, Thái Bình có số lượng người có công, gia đình chính sách cao của cả nước. Với sự nỗ lực trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công, tại Thái Bình hiện có hơn 70.000 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đến năm 2021, tỉnh đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công; gần 99% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú. Những kết quả đó là minh chứng cho nỗ lực thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo cho người có công của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực nhất. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng. Bởi dù chiến tranh đã lùi xa nhưng với hàng triệu gia đình Việt Nam, trong đó có hàng vạn gia đình Thái Bình, nỗi đau, mất mát của chiến tranh vẫn còn đọng lại; các thế hệ hôm nay và mai sau phải có trách nhiệm xoa dịu, làm vơi đi những nỗi đau, mất mát ấy bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, bởi đây chính là tình cảm, đạo lý quý báu nghìn đời của dân tộc Việt Nam.

Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động kỷ niệm không được tổ chức đông người nhưng nhân dân cả nước vẫn hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ với tất cả lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc nhất. Trong khó khăn, thử thách này, chúng ta nhớ người đi trước nhiều hơn. Tinh thần quả cảm, không màng gian khổ, hy sinh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân của thế hệ cha ông tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức phía trước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết, chung sức chung lòng chiến thắng đại dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, làm tỏa sáng hơn tinh thần Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

THÁI BÌNH

## Chăm lo đời sống người có công

(Xem trang 3)



Trưởng Đại học Thái Bình tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công.

## QUỲNH PHỤ

### Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất

(Xem trang 2)

## Tặng quà gia đình chính sách và lực lượng tham gia phòng, chống dịch

Sáng ngày 26/7, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và huyện Hưng Hà tới thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại một số địa phương trong huyện.

Tại các gia đình, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, lãnh đạo huyện Hưng Hà, Huyện đoàn Hưng Hà đã đến thăm, động viên, gửi lời cảm ơn và tặng quà cán bộ y tế, chiến sĩ, tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly tập trung của huyện. Trong đó, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng 90 thùng nước các loại, Huyện đoàn tặng 20 thùng sữa, 30 thùng nước, 5.000 khẩu trang cho các lực lượng.

QUẢN PHƯƠNG

## Triển khai tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Chiều ngày 26/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021).

Năm 2021, tròn 60 năm quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học, gây ra thảm họa da cam ở Việt Nam. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa song hậu quả của chất độc hóa học đối với môi trường và con người còn rất nặng nề. Toàn tỉnh hiện có gần 30.000 người bị ảnh hưởng của chất độc hóa học, trong đó gần 26.000 người là nạn nhân trực tiếp. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam tập trung cao điểm từ ngày 1 - 10/8/2021 qua các văn bản chỉ đạo,

(Xem tiếp trang 2)  
THU HOÀI